

Số: 1064-BC/HNDT

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 09 tháng 6 năm 2023

BÁO CÁO
Sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm,
phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Thực hiện Công văn số 1183-CV/BDVTU, ngày 22/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về báo cáo kết quả công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2023; Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh báo cáo kết quả cụ thể như sau:

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ CÔNG TÁC DÂN VẬN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Khái quát đặc điểm tình hình chung

Nông dân toàn tỉnh hiện nay chiếm trên 52% dân số và khoảng 69% lực lượng lao động nông nghiệp. Dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh khẳng định vai trò chủ thể trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Tổ chức Hội trên địa bàn tỉnh hiện nay có 7/8 đơn vị cấp huyện, 60/82 đơn vị cấp cơ sở. Tổng số hội viên toàn tỉnh đến nay là 66.565 hội viên sinh hoạt tại 429 chi hội, 2.461 tổ Hội.

Các cấp Hội tích cực tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đã góp phần tích cực nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn, diện mạo nông thôn ngày càng được thay đổi; cơ sở hạ tầng nông thôn được quan tâm đầu tư và phát triển khang trang đáp ứng nhu cầu đi lại, phục vụ sản xuất vùng nông thôn; trình độ lao động được nâng cao, tỉ lệ hộ nghèo giảm mạnh; 95% hộ nông dân được công nhận gia đình văn hóa hàng năm, 100% hộ gia đình được tiếp cận và sử dụng nước sạch hợp vệ sinh, hệ thống chính trị cơ sở tiếp tục được củng cố, an ninh nông thôn, trật tự xã hội được giữ vững ổn định. Đến nay, toàn tỉnh đã có 47/47 xã đạt chuẩn nông thôn mới; trong đó có 30/47 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (đạt 63,8%); có 6/8 đơn vị cấp huyện được công nhận là huyện nông thôn mới hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (đạt 75%).

Trong những tháng đầu năm, tình hình tư tưởng, đời sống của hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh ổn định, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; hội viên nông dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Chính phủ và chính quyền địa phương. Các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt, nhất là việc hỗ trợ cho các hộ hội viên nghèo,

hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số. Hội viên nông dân vui mừng, phấn khởi trước sự quan tâm về vật chất, tinh thần của cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức Hội, đặc biệt đối với các đối tượng chính sách, người có công, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn... sản xuất nông nghiệp thực hiện theo đúng kế hoạch.

Tuy nhiên, người dân còn băn khoăn, lo lắng khi kinh tế và đời sống Nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, thách thức trước tình hình, bối cảnh thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, thị trường xuất khẩu thu hẹp, nguồn cung và giá cả xăng dầu, nguyên nhiên vật liệu thiếu ổn định. Các mặt hàng vật tư nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tăng cao đã làm tăng chi phí đầu vào, nhất là giá giống lúa, phân bón, dịch vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2022-2023, trong khi đó giá nông sản không tăng, lại khó tiêu thụ đã ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất, đời sống của nông dân.

Nhân dân mong muốn các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế, các chính sách an sinh, xã hội nhất là đối với những người khó khăn, yếu thế trong xã hội; tiếp tục tuyên truyền nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh; có các biện pháp nhằm tăng cường đấu tranh, trấn áp, phòng chống các loại tội phạm và đảm bảo an toàn giao thông; có chính sách phù hợp để bình ổn giá cả vật tư nông nghiệp; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư thu mua, chế biến, tiêu thụ nông sản, hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, kinh doanh có hiệu quả. Tăng cường các biện pháp bình ổn thị trường, chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.

2. Tình hình nhân dân, tình hình dân tộc, tình hình tôn giáo (có tác động đến công tác dân vận)

Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hiện nay có 7 đơn vị cấp huyện, 60 đơn vị cơ sở có tổ chức Hội Nông dân, có 404 chi Hội và 2.390 tổ Hội với tổng số hội viên trong toàn tỉnh là 67.497 hội viên. Trong đó hội viên nông dân là đồng bào dân tộc thiểu số 2.779 người, thuộc 20 dân tộc gồm: dân tộc Hoa, Choro, Khome, Tày, Nùng, Mường, Chăm, Thái, Sán Dìu, Thổ, Cao Lan, Thanh, Dao, Ê Đê và các dân tộc khác tham gia sinh hoạt trong tổ chức Hội tập trung chủ yếu ở thị xã Phú Mỹ, huyện Châu Đức và Xuyên Mộc. Hội viên nông dân là đồng bào tôn giáo (theo Ban Tôn giáo – Sở nội vụ tỉnh) hiện nay có 08 tôn giáo đang hoạt động gồm: Phật giáo, Công giáo, Cao đài, Tin lành, Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam, Bửu sơn Kỳ hương, Đạo Minh lý, đạo Minh sư. Ngoài ra, còn một số tín đồ đạo Phật giáo Hòa Hảo, đạo Hồi. Số hội viên nông dân có đạo là 30.353 hội viên là tín đồ các tôn giáo gồm: Phật giáo là 12.219 hội viên, Công giáo là 16.034 hội viên, Tin lành là 578 hội viên, Cao đài 777 hội viên, Tôn giáo khác 745 hội viên.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, vận động và các hoạt động phong trào thi đua yêu nước trong tổ chức Hội ở vùng người đồng bào, vùng có đạo trong suốt thời gian qua đã có tác dụng tích cực giúp cho cán bộ, hội viên nông dân trong vùng có tôn giáo được tiếp cận kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng về công tác tôn giáo, hiểu rõ hơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và tổ chức Hội đối với đồng bào có đạo để từ đó giúp cán bộ, hội viên nông dân sống tốt đời, đẹp

đạo, tin tưởng vào chế độ; chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Tham gia các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới. Vận động quần chúng là tín đồ tôn giáo chấp hành pháp luật của Nhà nước, chung sức, chung lòng xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC DÂN VẬN 6 THÁNG ĐẦU NĂM

1. Công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện

- Hàng năm, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh xây dựng tiêu chuẩn phân loại hoạt động Hội để triển khai thực hiện các nội dung về công tác xây dựng Hội và phong trào nông dân. Các thông số thi đua cụ thể cho từng nội dung, trong đó có tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của các cấp Hội...

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh triển khai Kế hoạch số 475-KH/HNDT, ngày 24/02/2023 của Hội Nông dân tỉnh về thực hiện “Năm Dân vận khéo – 2023” đến các đồng chí UV.BCH Hội Nông dân tỉnh, cán bộ, đảng viên, quần chúng trong cơ quan; Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố triển khai đến BCH Hội Nông dân các xã, phường, thị trấn, hội viên nông dân trong tỉnh.

Thực hiện sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã triển khai đến các cấp Hội trong tỉnh công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo” và đặc biệt là thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW; Hội đã phối hợp cùng Ban Dân vận và các ban, ngành đoàn thể xây dựng kế hoạch triển khai rộng rãi đến hội viên nông dân hiểu và tích cực hưởng ứng phong trào thi đua, qua đó phát huy tinh thần làm chủ của cán bộ, hội viên nông dân; phấn đấu thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, của chính quyền góp phần thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh.

Các cấp Hội tiếp tục tăng cường quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên và hội viên nông dân; triển khai Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 24/5/2021 của Ban Thường vụ về *“Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh”*, xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình *“Dân vận khéo”*.

Đẩy mạnh công tác dân vận của cơ quan, đơn vị theo tinh thần Chỉ thị số 33/CT-TTg, ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về *“Tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”* và Chỉ thị số 18-CT/TU, ngày 24/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về *“Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới”* gắn với việc xây dựng các mô hình, điển hình *“Dân vận khéo”* phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị *“Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí*

Minh” và các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của Trung ương và địa phương phát động.

2. Hiệu quả của việc tuyên truyền, vận động, triển khai, tổ chức thực hiện

Hàng năm, Hội Nông dân các cấp triển khai và đăng ký xây dựng ít 01 mô hình hoặc điển hình “Dân vận khéo” phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế tại địa phương, cơ sở. Năm 2023, từ tỉnh đến cơ sở có **82** mô hình “Dân vận khéo”, trong đó có 16 mô hình thuộc lĩnh vực kinh tế, 43 mô hình về lĩnh vực văn hóa – xã hội và 23 mô hình về lĩnh vực xây dựng nông thôn mới được đăng ký thực hiện.

Hội Nông dân tỉnh đăng ký với Ban Dân vận Tỉnh ủy 13 mô hình, trong đó mô hình “*Xây dựng mô hình điểm thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ gắn với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và tham gia giám sát, phản biện trên địa bàn xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc*” do Hội Nông dân tỉnh đăng ký thực hiện. Ứng dụng mô hình nhằm nâng cao nhận thức về pháp luật cho cán bộ, hội viên nông dân giúp thực hiện nghĩa vụ công dân sống làm việc theo pháp luật, tự bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của mình. Kết quả đã tổ chức Hội nghị ra mắt Câu Lạc (CLB) bộ với 50 thành viên và công bố quy chế hoạt động; tổ chức tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật cho 50 thành viên CLB đồng thời trang bị 100 cuốn sách pháp luật cho CLB; tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác hòa giải cho 50 cán bộ, hội viên nông dân thuộc các CLB trên địa bàn xã Tân Lâm.

** Một số mô hình tại cấp huyện đang triển khai, thực hiện hiệu quả:*

- **Thị xã Phú Mỹ** triển khai mô hình chiếu sáng đường làng ngõ xóm với 14 đèn năng lượng mặt trời, trồng 9 cây cột đèn, 10 bóng đèn chiếu sáng trị giá 68,3 triệu đồng; mô hình gắn Camera an ninh với số tiền 12 triệu đồng; vận động hội viên, nông dân tham gia nâng cấp, tu sửa, dặm vá đường giao thông nông thôn và đóng góp ủng hộ số tiền 1,5 triệu đồng.

- **Huyện Châu Đức** triển khai mô hình trồng bí đỏ xuất khẩu với 19 hộ tham gia canh tác trên diện tích 17,5ha đồng thời phối hợp tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc cây bí đỏ, dự án trồng bí đỏ do Hội Nông dân huyện phối hợp với Công ty TNHH Linh Đan Ninh Thuận triển khai theo mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản.

- **Huyện Long Điền** triển khai mô hình “Vận động hội viên nông dân phân loại rác thải” tại Khu phố Hải Lộc, thị trấn Long Hải, qua triển khai hội viên nông dân trên địa bàn tích cực hưởng ứng tham gia.

- **Huyện Côn Đảo** các chi hội duy trì nguồn quỹ tương trợ nông dân với số tiền 58,2 triệu đồng cho 18 hộ vay, duy trì hoạt động 10 tổ tiết kiệm nhằm chủ động tạo nguồn vốn cho hội viên, số tiền tiết kiệm mỗi tháng là 220 triệu đồng/10 hộ hội viên. Triển khai thực hiện mô hình Dân vận khéo “Via hè xanh” có 140 hộ gia đình tham gia, đến thời điểm hiện tại mô hình đạt tỉ lệ 80%.

Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố đang tiếp tục triển khai thực hiện các mô hình theo tiến độ đã đăng ký.

Việc triển khai xây dựng các điển hình, mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực của đời sống, xã hội gắn với các phong trào thi đua của Hội, phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”... đã được đông đảo cán bộ, hội viên nông dân hưởng ứng tham gia.

Ngay từ đầu năm, các cấp Hội đã tổ chức cho cán bộ, hội viên nông dân học tập, nghiên cứu các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt, cụ thể hóa việc “làm theo lời Bác” thông qua việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua do các cấp Hội phát động, nhất là phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi. Qua đó, năm 2023 vận động **37.344/52.765** hộ hội viên nông dân đăng ký sản xuất - kinh doanh giỏi các cấp, đạt 71% so với tổng số hộ có hội viên nông dân. Vận động **195/520** hộ đăng ký thi đua thoát nghèo. Phát huy tinh thần tương thân tương ái, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, các cấp Hội trong tỉnh đã tích cực vận động thực hiện tốt phong trào nông dân giúp nông dân, kết quả có **126** hộ được giúp đỡ, hỗ trợ cây giống, con giống, vật tư nông nghiệp,... với tổng số tiền **1.086,1** triệu đồng và **112** ngày công giúp cho các hộ hội viên nông dân khó khăn vươn lên.

Để tạo bước đột phá trong thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác nhận ủy thác vốn vay của ngân hàng, tạo điều kiện cho nhiều hộ nông dân kịp thời tiếp cận các nguồn vốn vay phát triển kinh tế. Trong 6 tháng đầu năm 2023, có 18 cơ sở Hội xây dựng được 18 mô hình bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp đã tổ chức kiểm tra 48 dự án, thẩm định giải ngân 66 dự án cho 609 hộ vay với số tiền 30.570.000.000 đồng. Đến nay Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh đang quản lý **124.036.321.425** đồng (trong đó, nguồn tỉnh là 93.002.428.937 đồng, nguồn huyện là 31.033.892.488 đồng). Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, thông qua các cấp Hội đã phối hợp với các điểm giao dịch Ngân hàng CSXH tại cơ sở, trong 6 tháng các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã phối hợp xét cho **7.382** hộ vay với tổng số tiền 342,142 tỷ đồng.

Đồng thời, để hội viên, nông dân có điều kiện áp dụng kiến thức khoa học kỹ thuật vào sản xuất, các cấp Hội đã phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức 44 lớp tập huấn về chuyển giao KHKT trong trồng trọt, chăn nuôi, hội thảo đầu bờ về phân bón cho cây trồng, cách phòng và chữa bệnh cho gia súc... có 1.561 lượt HVND tham dự và 10 buổi hội thảo đầu bờ về phân bón cho cây trồng, cách phòng và chữa bệnh cho gia súc... với 255 lượt HVND tham dự.

Các cấp Hội Nông dân đã phát huy dân chủ, làm tốt chức năng đại diện cho hội viên, nông dân trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp; bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của hội viên, nông dân. Công tác vận động nông dân được các cấp Hội thực hiện thường xuyên, kịp thời và có hiệu quả.

3. Công tác chăm lo, bảo vệ lợi ích thiết thực, chính đáng của Nhân dân

Công tác chăm lo, hỗ trợ, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân được đẩy mạnh và thiết thực, tích cực vận động tương trợ, giúp đỡ hội viên nông dân tiền mặt, cây, con giống, ngày công... trị giá gần 1.086 triệu đồng giúp cho 126 hộ hội viên nông dân khó khăn; cung ứng trên 81,5 tấn phân bón hữu cơ trị giá 380 triệu đồng cho hội viên, nông dân theo hình thức trả chậm (huyện Xuyên Mộc); đẩy mạnh hoạt động quảng bá, xây dựng thương hiệu, hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông dân....

Thực hiện chương trình xúc tiến thương mại năm 2023, trong 6 tháng đầu năm Hội Nông dân tỉnh tham gia 04 gian hàng tại Hội chợ triển lãm sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, sản phẩm OCOP của địa phương tại TP Hồ Chí Minh. Qua đó giới thiệu và trưng bày các sản phẩm OCOP và các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của tỉnh, hầu hết các sản phẩm đều được người tiêu dùng quan tâm, hưởng ứng và tiêu thụ, trong đợt tham gia chương trình xúc tiến doanh thu ước hơn 100 triệu đồng gồm các sản phẩm hạt điều, nước mắm, mật ong, nhung nai, hải sản, khoai mài, dưa lưới, bơ, nhãn, bánh tráng, mắm ruốc, cà phê, tiêu....

4. Việc nắm bắt, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của hội viên nông dân

Một trong những vấn đề “nóng” của tỉnh nhiều năm qua đó là công tác đền bù giải phóng mặt bằng (GPMB) trong đầu tư xây dựng các dự án. Đây luôn là một trong những khâu khó khăn, phức tạp, là “nút thắt” của không ít dự án. Với vai trò của Hội nhằm góp phần cho công tác tuyên truyền GPMB được thuận lợi, các cấp Hội đã thường xuyên vận động hội viên nông dân và nhân dân thực hiện tốt công tác GPMB khi các dự án trên địa bàn triển khai. Với mục tiêu bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho hội viên nông dân, công tác tuyên truyền vận động của tổ chức Hội đã nhận được sự đồng tình, tích cực của hội viên nông dân, nhất là các hộ dân trong diện có đất bị thu hồi. Cụ thể:

Hội Nông dân tỉnh tổ chức 12 buổi gặp gỡ các hộ trong 293 hộ dân xã Châu Pha thị xã Phú Mỹ và thành phố Bà Rịa có đất bị thu hồi trong dự án đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, nhằm nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, hội viên nông dân.

Công tác đền bù cho các hộ dân thuộc Dự án Hồ chứa nước Sông Ray trên địa bàn huyện Châu Đức đến nay đã được giải quyết xong, không xảy ra các khiếu kiện, nhân dân đồng tình.

Tuyên truyền đến cán bộ, hội viên, nông dân thuộc các huyện vùng ven biển nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm về bảo vệ chủ quyền nhất là biển, đảo quốc gia. Tiếp tục phát huy vai trò hỗ trợ ngư dân, duy trì các tổ đoàn kết bám biển để sản xuất gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo; tuyên truyền đến hội viên ngư dân có phương tiện tàu thuyền đánh bắt xa bờ không xâm phạm vùng biển các nước lân cận đánh bắt trái phép, tham gia giữ gìn an ninh trên biển. Phối hợp huyện Long Điền thực hiện chương trình “Cùng ngư dân thấp sáng đèn trên biển” tại xã Phước Tỉnh. Hội Nông dân huyện Long Điền phối hợp tổ chức 07 buổi “Cà

phê sáng cùng ngư dân” nhằm tuyên truyền cho ngư dân về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Định kỳ vào ngày thứ 3 hàng tuần có báo cáo tình hình nhân dân và ngày 18 hàng tháng có báo cáo dư luận xã hội gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về Ban Dân Vận Tỉnh ủy; thông qua đó nắm bắt tình hình nhân dân và kịp thời định hướng dư luận trong cán bộ, hội viên nông dân.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN

1. Đánh giá chung

*** Ưu điểm**

- Hội Nông dân các cấp đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, kiểm tra, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, công tác tôn giáo, công tác dân tộc... về phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã được các cấp Hội triển khai thực hiện với những nội dung thiết thực, hình thức phong phú, đa dạng, cụ thể trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đến nay, các mô hình trên của các cấp Hội đã và đang từng bước đi vào hoạt động có hiệu quả.

- Thông qua triển khai thực hiện các mô hình “Dân vận khéo” đã tác động tích cực đối với việc tăng cường và đổi mới công tác dân vận, góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội. Thông qua phong trào thi đua “Dân vận khéo”, chất lượng tổ chức Hội Nông dân các cấp có sự chuyển biến mới, nhất là về chất lượng đội ngũ cán bộ được nâng cao hơn về nhận thức, kiến thức, năng lực trình độ vận động quần chúng, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

*** Hạn chế:**

- Số lượng mô hình đăng ký nhiều nhưng chất lượng hiệu quả chưa cao.

- Việc xây dựng các mô hình của một số đơn vị còn chung chung, nội dung chưa cụ thể dẫn đến hiệu quả một số mô hình chưa thuyết phục, chưa có sức lan tỏa.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023

1. Tập trung vào việc tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia thực hiện và giám sát việc triển khai các chương trình phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn.

2. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của hội viên nông dân, kịp thời phát hiện những vấn đề nảy sinh trong đời sống để tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết.

3. Tổ chức thực hiện tốt phong trào Dân vận khéo gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

4. Thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Tiếp tục triển khai thực hiện mô hình “Dân vận khéo” năm 2023.

5. Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao lý luận chính trị, tinh thần đoàn kết toàn dân tộc cho cán bộ, đảng viên, hội viên nông dân.

6. Phối hợp với các ban ngành liên quan trong tuyên truyền, thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở...

7. Đánh giá kết quả thực hiện mô hình “Dân vận khéo”, tiếp tục nhân rộng mô hình “Dân vận khéo” đạt hiệu quả cao trong thời gian tới; biểu dương, khen thưởng các điển hình “Dân vận khéo”.

Trên đây là báo cáo sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo TW Hội NDVN;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Lưu VT, XDH.

Mai Minh Quang